



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (งบประมาณแผ่นดิน) ตามกลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์และวิจัยบูรณาการ ตามกรอบการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และการวิจัยด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สาขาวิชา	งบ ประมาณ
	การวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น			
๑	การพัฒนาแบบแผนการนำนโยบายไปปฏิบัติการบริหารการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีเทศบาลตำบลป่าตันนาครี อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ชยันนัทรณ์ ขาวงาม	การบริหารและ พัฒนา ประชาคมเมือง และชนบท	๑๙๗,๕๐๐
๒	การศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลป่าตันนาครี อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรหมเสน	การพัฒนา ชุมชน	๒๔๑,๗๐๐
๓	การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครี จังหวัดลำปาง	อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศติง		๑๖๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น			๕๙๙,๒๐๐

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สาขาวิชา	งบ ประมาณ
	การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น			
๑	การศึกษาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปงยากคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	อาจารย์ชติยา ชติยวรา	การพัฒนา ชุมชน	๗๐,๔๐๐
๒	กระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์ไบเบิล เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ ุเอกสาร โบราณล้านนาวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน	ภาษาไทย	๑๒๕,๐๐๐
๓	การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษ วัสดุชุมชน บ้านป่าตันนาคร้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อินคำ	ศิลปะและการ ออกแบบ	๑๕๕,๐๐๐
๔	การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการ ฐานทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม บ้านสบสัน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์พงษ์ธร คำใจหนัก	สังคมศึกษา	๑๕๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น			๕๐๐,๔๐๐

ให้ผู้รับทุนปฏิบัติดังนี้

ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมาทำสัญญารับทุนในวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ลีลาวดี ชั้น ๑ อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หมั่นการ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง